

GOD'S PLAN

Book 2

ແພບປາກ

ສສບ

ພຣ:ເຈົ້າ

ເລີ່ມ ໒

แผนการของพระเจ้า

เล่ม ๒

โดย ดร.เคนเนท เทเลอร์

GOD'S PLAN

Book 2

By Dr.Kenneth W. Taylor

Used by permission of Moody Press

Moody Bible Institute, Chicago 10, III.

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

๒๘/๒ ซอยประชาอุทิศ ถนนปทุมโพธิ์

นครหลวง ฯ ๔

แผนการของพระเจ้าเล่ม ๒

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น	4
บทที่ ๒ พระเจ้าทรงมาจากไหน?	6
บทที่ ๓ ถ้าเราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า เราทราบได้อย่างไรว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยู่?	9
บทที่ ๔ สิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับพระเจ้า	12
บทที่ ๕ เพื่อนบางคนของพระเจ้า	15
บทที่ ๖ ทำไมพระเยซูจึงทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด	18
บทที่ ๗ ถ้าข้าพเจ้าพยายามทำดี พระเยซูจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดได้หรือ?	20
บทที่ ๘ การอัศจรรย์ของพระเยซู	23
บทที่ ๙ พระเยซูทรงคืนพระชนม์	26
บทที่ ๑๐ พระเยซูเสด็จกลับไปหาพระบิดาในสวรรค์	29
บทที่ ๑๑ พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก	32
บทที่ ๑๒ จดหมายจากพระเจ้า	34
บทที่ ๑๓ จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่เชื่อพระคัมภีร์	37

บทที่ ๑ มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น

ประชาชนบางประเทศ ที่ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ ก็ไม่ค่อยรู้ถึงเรื่องพระเจ้ามากนัก คนเป็นจำนวนมากจึงคิดว่ามีพระเจ้าหลายองค์ บางคนคิดว่ามีสององค์ บางคนคิดว่ามีสี่องค์ และบางคนก็คิดว่ามีถึงร้อยองค์ หรือมากกว่านั้น คนในบางประเทศคิดว่า ดวงอาทิตย์เป็นพระเจ้าองค์หนึ่ง และดวงจันทร์เป็นพระเจ้าองค์หนึ่ง ฉะนั้นเขาจึงพากันกราบไหว้ และวิงวอนให้ดวงอาทิตย์คุ้มครองและช่วยเขา

ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ช่วยเราได้จริงหรือ? ไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะทั้งสองอย่างต่างก็ไม่มีชีวิต ไม่ใช่บุคคลที่จะช่วยเราได้ มันเป็นเพียงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น เพื่อให้ความสว่างแก่เรา ช่วยให้เกิดความอบอุ่น และให้เรา มีความชื่นบาน มันไม่ใช่พระ แต่เป็นผลงานหรือหัตถกิจของพระเจ้า เราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะอธิษฐานทูลขอต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมา ให้เราจงทูลขอต่อพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น

เราควรอธิษฐานขอต่อทูตสวรรค์หรือไม่? ทูตสวรรค์เป็นพระเจ้าหรือไม่? ไม่ใช่ จริงอยู่ที่ทูตสวรรค์มีชีวิตและทูตสวรรค์บางองค์อยู่กับเราในขณะนี้ในห้องนี้ ซึ่งเรามองไม่เห็นตัว แต่เราก็ไม่ควรอธิษฐานทูลขอต่อทูตสวรรค์เพราะทูตสวรรค์ไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็นผู้ช่วยของพระเจ้าต่างหาก เหตุนี้แหละพระเจ้าจึงทรงสร้างทูตสวรรค์ขึ้นมาเหล่าทูตสวรรค์รักพระเจ้า มีทูตสวรรค์มากมาย จนเราไม่สามารถคำนวณได้ว่า มีจำนวนสักเท่าใด ทูตสวรรค์ส่วนมากอยู่ในสวรรค์ ขอบพระคุณ และขอพระเกียรติ และทูลต่อพระเจ้า ถึงความปิติยินดี ที่พวกเขาได้ปรนนิบัติพระองค์

บนสวรรค์มีพระเจ้าองค์อื่น นอกจากพระองค์ถาวรของเราหรือไม่? ไม่มีเลย พระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง พระเจ้าไม่ได้สร้างเทพเจ้าองค์อื่น ๆ เป็นเพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงพระพิโรธ บรรดาผู้ที่วิงวอนขอต่อผู้หนึ่งผู้ใด แทนที่จะทูลขอต่อพระองค์ พระองค์ไม่พอพระทัย ที่เขาเหล่านั้นรักของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากกว่ารักพระองค์ เราต้องรักพระเจ้ามาก ยิ่งกว่าเรารักคุณพ่อคุณแม่ และสิ่งของที่ดีที่สุดในเรามี พระเจ้าเป็นผู้ประทานคุณพ่อคุณแม่และของที่ดีต่าง ๆ ให้แก่เรา ดังนั้นเราจึงต้องรักพระเจ้ามากที่สุด

วันหนึ่งอาจารย์ผู้หนึ่งอยากจะทราบ ว่า เด็กหญิงคนหนึ่งทราบหรือไม่ว่า มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น จึงถามเด็กหญิงผู้นั้นว่า “พัชรินทร์ หนูรู้ไหมว่า มีพระเจ้ากี่องค์”

เด็กหญิงตอบว่า “องค์เดียวเท่านั้นค่ะ” อาจารย์จึงถามต่อไปว่า “หนูรู้ได้อย่างไรล่ะ” เด็กหญิงตอบว่า “เพราะว่ามีที่สำหรับพระเจ้าองค์เดียว เท่านั้น พระองค์ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ และในโลกทั่วไปหมด จึงไม่มีที่ว่าง” เด็กหญิงคนนั้นตอบถูกต้องทีเดียว

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ่าน

อพยพ 20:1-6

คำถาม

1. มีพระเจ้ากี่องค์?
2. ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ สดับฟังคำอธิษฐานของเราได้ไหม?
3. เราควรอธิษฐานทูลขอต่อทูตสวรรค์หรือไม่?

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งบนฟ้าสวรรค์และที่แผ่นดินโลก ขอได้โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจ และปรนนิบัติเฉพาะแต่พระองค์ผู้เดียวเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 1)

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ ผู้เป็นเจ้าทรงเคซา

เวลาเช้าควรร้องเพลง สรรเสริญพระนาม

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ แต่พระเจ้าผู้เมตตา

ปรากฏเป็นสามนั้น คือพระเจ้าเดียวกัน

บทที่ ๒ พระเจ้าทรงมาจากไหน?

มีสิ่งแปลกประหลาดหลายอย่าง เกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจได้ เราไม่สามารถเข้าใจได้ว่า พระเจ้าสถิตอยู่ทุกแห่งในเวลาเดียวกันได้อย่างไร ดูช่างน่าประหลาดจริง ๆ พระเจ้ามิได้ทรงอธิบายเรื่องนี้ให้เราทราบเมื่อได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้ว พระองค์ก็จะทรงบอกเราทุกสิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วเราจึงจะรู้

ยังมีเรื่องอื่นเกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจได้อีก ข้าพเจ้าขอถามท่านสักข้อหนึ่งว่า พระเจ้าทรงมาจากไหน? พระองค์มีบิดามารดาหรือไม่? ไม่มีเลย พระเจ้าไม่ต้องมีบิดามารดา พระองค์ไม่เคยเกิด พระองค์ไม่เคยเป็นเด็กเล็ก ๆ แล้วโตขึ้นในสวรรค์ พระองค์ไม่ได้เกิดในสวรรค์ เพราะพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ตลอดเวลา พระองค์ทรงใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์ เหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้จริง ๆ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ตลอดเวลา เมื่อก่อนพระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างไรเดี๋ยวนั้น พระองค์ก็ยังคงทรงเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

พระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่เมื่อวานนี้ วันก่อนนั้น และวันก่อนนั้นอีก พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่ก่อนเธอเกิดก่อนคุณพ่อคุณแม่เกิด ก่อนคุณปู่เกิด และก่อนมีภูเขาต้นไม้ หญ้า และสัตว์ต่าง ๆ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่หลายล้านปีมาแล้ว ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

ใครเป็นผู้สร้างพระเจ้า? ไม่มีใครสร้างพระองค์ พระเจ้าไม่ได้ถูกสร้าง พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่เสมอเป็นนิรันดร์ เราไม่สามารถเข้าใจในเรื่องนี้ แต่รู้อย่างนั้นเป็นความจริงพระเจ้าทรงมีพระชนม์อยู่เสมอเป็นนิรันดร์

แม้แต่เด็ก ก็ควรรู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปด้วยพระเจ้าทรงสร้างเราให้อยู่ตลอดไปอย่างนั้น เราจะไม่วุ่นในโลกลี้ผลตลอดไป วันหนึ่งร่างกายของเราจะแก่ลงและเราจะไปอาศัยอยู่ ณ ที่อีกแห่งหนึ่งเวลานั้นเราไปอยู่กับพระเจ้าได้ ถ้าเรารักพระองค์ ขณะที่เราอาศัยอยู่ในโลกกับคุณพ่อคุณแม่ และเพื่อน ๆ ของเรา เมื่อถึงกำหนดเวลานั้นแล้ว เราก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้า ดังนั้นเราจึงเรียนเพื่อให้รักพระเจ้ามาก ๆ

คนโง่บางคนใช้เวลาในระหว่างที่อยู่ในโลกนี้ ด้วยการรักตนเองแทนที่จะรักพระเจ้า เมื่อเขาตายไป พระเจ้าจะไม่ประสงค์ให้เขาไปอยู่ในสวรรค์ แต่จะส่งเขาไปอยู่ในที่มืด เป็นสถานแห่งความเศร้า ซึ่งเขาจะต้องอยู่โดยไม่มีพระเจ้าตลอดไปเป็นนิรันดร์

ถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ เราก็ต้องระมัดระวังตัว ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้มาก ข้าพเจ้าอยากจะได้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีชาวแคนาดาคนหนึ่ง ซึ่งลืมนึกไปว่าเขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์

ชวานาคคนนี้ได้ออกไปที่ฝูงข้าว ของเขา และเห็นฝูงข้าวของเขาเต็มไปด้วยข้าวเขาจึงไปคู่อีกฝูงหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของ มันก็เต็มไปด้วยข้าวอีก เหมือนกัน ทำให้เขายินดีมาก เพราะเขามีข้าวมากมายในฝูง เขารู้ว่าเมื่อเขาขายข้าว ก็จะได้เงินเป็นจำนวนมาก และจะทำให้เขามั่งมีขึ้น

“โอ” เขาพูดกับตัวของเขาเอง “เดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องทำงานต่อไปอีกแล้ว ที่นี้ฉันจะมีเงินมาก พอที่ฉันจะค่อมเหล้ามาก ๆ และกินอาหารอย่างวิเศษ และทำสิ่งไม่ดีหลายอย่าง”

เมื่อเศรษฐีนอนในคืนนั้น เขาก็ยังคำนึงถึงความมั่งมีของเขา และการที่จะใช้จ่ายเงิน แต่เขาไม่คิดเลยว่าพระเจ้าทรงประสงค์จะให้เขาใช้เงินนั้นอย่างไร

คืนนั้นเองเศรษฐีชวานากก็ถึงแก่ความตาย เขาต้องไปพบพระเจ้า และก็สายเกินไปแล้วที่จะระลึกว่า พระเจ้าทรงประสงค์ให้เขารักพระเยซูเจ้า และประสงค์จะให้เขาใช้เงินในทางที่ดี เพื่อบอกเล่าคนอื่นให้ทราบถึงเรื่องพระเยซู

ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงจะรำลึกได้ว่า ท่านจะมีชีวิตตลอดไปเป็นนิรันดร์ และหวังว่าท่านคงจะไม่ทำตนเหมือนกับเศรษฐีโง่คนนั้น

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ่าน

ลูคา 12:16-28

คำถาม

1. พระเจ้าทรงมีวันเกิดหรือไม่?
2. พระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ก่อนมีภูเขาและต้นไม้เช่นนั้นหรือ?
3. พระเจ้าทรงดำรงพระชนม์อยู่นานเท่าไรแล้ว?
4. เมื่อร่างกายของเธอตายไปแล้ว ท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนานเท่าใด?

คำอธิษฐาน

พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอทรงโปรดให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลก ในวิถีทางที่พอพระทัยพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ

ใจข้าเปรมปรีดิ์

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 277)

เมื่อการยากลำบากแห่งโลกสิ้นสุดแล้ว
ข้าพนักิเลสบาป ไปอยู่ที่เมืองแก้ว
อยู่ใกล้พระเยซู ที่ซำรักบงซา
เป็นสุขสำราญ ยืนนาน ชั่วกัลปา

ร้องรับ

ข้าแสนยินดี ใจข้าเปรมปรีดิ์
ใจข้าเปรมปรีดิ์ ใจข้าเปรมปรีดิ์
เพราะโดยพระคุณ ได้ชมพระบารมี
เป็นความสุขสำราญ สำราญยิ่งแก่ข้า

บทที่ 3 ถ้าเราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า เราทราบได้อย่างไรว่า

พระองค์ทรงพระชนม์อยู่?

มีใครสามารถเห็นลมบ้างหรือไม่? ไม่มีใครเห็นได้ไม่ว่าท่านหรือข้าพเจ้า แต่เราไม่จำเป็นต้องเห็นลม เพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ที่นั่น เรารู้ว่ามีลม เพราะอาการที่ลมพัดมาถูกต้องหน้าเรา และเราเห็นต้นไม้ ต้นหญ้าไหวลู่เมื่อลมพัดแต่เรามองไม่เห็นลม

เช่นเดียวกัน เราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า แต่เรารู้ได้ว่า พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ โดยสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำ บางคนพูดว่า “ถ้าฉันเห็นพระเจ้า ฉันจึงจะเชื่อว่ามีพระองค์จริง และพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ถ้าฉันเห็นพระองค์ไม่ได้ ฉันก็จะไม่ยอมเชื่อ”

แต่นั้นไม่ยุติธรรมเลย คนเหล่านั้นเชื่อว่าลมมีจริงทั้ง ๆ ที่เขาไม่เห็นลม แต่ก็รู้ได้จากอาการของสิ่งที่ถูกลมพัด ท่านเองเดียวกันเขารู้ได้ว่ามีพระเจ้า โดยรู้จากสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ

ท่านพอจะนึกออกไหมว่า มีอะไรบ้าง ที่เป็นผลการกระทำของพระเจ้า ซึ่งทำให้เรารู้ว่า พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่

ข้อหนึ่งก็คือ เราเห็นดวงดาว ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของเหล่านี้ลอยอยู่ในท้องฟ้า โดยลำพังมันเองเช่นนั้นหรือ? ไม่ใช่อย่างแน่นอน มีผู้หนึ่งเอามันไปไว้ที่นั่น หรือเราเห็นบ้านหลังหนึ่ง เราคงไม่นึกว่าบ้านนั้นเกิดขึ้นเอง เรารู้ว่ามีใครคนหนึ่งสร้างบ้านนั้นขึ้น เมื่อเราเห็นดวงดาว เรารู้ว่ามันมิได้ลอยอยู่บนท้องฟ้าโดยบังเอิญมีผู้เอาไปไว้ที่นั่น พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำการนี้ทั้งสิ้น

ท่านทราบไหมว่า ทำไมเราจึงมองไม่เห็นพระเจ้า ก็เพราะพระเจ้ายังไม่ประสงค์จะให้เราเห็นพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และมหัศจรรย์ และทรงรักมีแรงกล้ามาก ถ้าเรามองดูพระองค์ เราอาจจะตาย สักวันหนึ่งถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะพาเราไปสู่สวรรค์เมื่อเราตาย แล้วเราเห็นพระเจ้าได้ตามที่พระองค์ทรงเป็นอยู่ ซึ่งจะทำให้เรามีความสุขมาก

ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า เราก็สามารถรักพระองค์ได้มากยิ่งขึ้น พระคัมภีร์บอกให้เราทราบถึงเรื่องพระเจ้า และบอกให้เราทราบว่า พระองค์ทรงรักเราเพียงใด และพระองค์ทรงดีต่อเราเพียงใด เราไม่จำเป็นต้องเห็นพระเจ้าเพื่อที่จะรักพระองค์

คุณแม่ได้พูดกับลูกสาวเล็ก ๆ ถึงเรื่องการรักพระเจ้า เด็กหญิงพูดว่า “คุณแม่ขา หนูมองเห็นพระเจ้าไม่ได้ แล้วหนูจะรักพระองค์ได้อย่างไรเล่า ถึงแม้ว่าหนูอยากจะรักพระองค์”

ต่อมาไม่กี่วันเด็กหญิงผู้นั้นได้รับของห่อหนึ่งส่งมาทางไปรษณีย์จากเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเธอไม่เคยเห็น ในห่อนั้นมีของขวัญ เด็กหญิงเปิดห่อของอย่างทะนุถนอม ในห่อนั้นมีหนังสือซึ่งเต็มไปด้วย

ภาพสวย ๆ เธอคูหนังสือเล่มนั้นอยู่นาน แล้วจึงวิ่งไปหาแม่ และพูดว่า “คุณแม่คะหนูรักหนังสือเล่มนี้ และรักผู้หญิงที่ส่งห่อของขวัญนี้มาให้หนู”

“แต่หนูไม่เคยเห็นเขาเลยนี่” มารดาพูด

“ไม่เคยเห็นค่ะ” เด็กหญิงตอบ “แต่หนูรักเขาที่เขาส่งของขวัญนี้มาให้หนู”

นั่นเป็นวิถีทางที่เราสามารถรักพระเจ้าได้ ถึงแม้ว่าเรายังไม่เคยเห็นพระองค์เลย พระองค์ได้ประทานของมหัศจรรย์หลายอย่างให้เรา เช่น บ้านของเรา คุณพ่อ คุณแม่ของเรา ซึ่งทำให้เราขอบพระคุณพระองค์และรักพระองค์ได้ ถึงแม้ว่าเรายังไม่เคยเห็นพระองค์เลย

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ่าน

ปฐมกาล 1:14-28

คำถาม

1. ท่านสามารถมองเห็นลมหรือไม่? ท่านรู้ได้อย่างไรว่ามีลม?
2. ท่านมองเห็นพระเจ้าหรือไม่? ท่านรู้ได้อย่างไรว่า พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่?
3. มีอะไรบ้างที่พระเจ้าประทานแก่เรา เพื่อให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่?
4. ท่านรู้ไหมว่า ทำไมเราจึงไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า?
5. เราจะเห็นพระองค์ได้เมื่อไร?

คำอธิษฐาน

โอพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ที่ฟ้าสวรรค์สำแดงพระรัศมีของพระองค์และดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นนั้น แสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบถึงความใหญ่ยิ่งของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ สำหรับพระเยซูเจ้า ผู้ได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ

สว่างแห่งโลกคือพระเยซู

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 63)

ในโลกนี้ประกอบไปด้วยมืดแห่งความบาป

สว่างแห่งโลก คือพระเยซู

พระองค์ส่องในโลก เหมือนแสงแดดส่องสว่าง

สว่างแห่งโลก คือพระเยซู

ร้องรับ

เชิญรับสว่าง ซึ่งส่องมาตรงแนว

บัดนี้อรุณได้ส่องแสงพรายแพรว

เมื่อก่อนตาบอด เดียวนี้มันเห็นแล้ว

สว่างแห่งโลก คือพระเยซู

บทที่ 4 สิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับพระเจ้า

ท่านมีความรอบรู้เพียงใด? ท่านเคยคิดเห็นบ้างหรือเปล่า? ท่านรู้จักแมวและสุนัข รู้จักอ่าน รู้จักบวกเลขและอื่น ๆ อีกหลายอย่าง แต่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งรู้มากกว่าท่าน บางคนไปโรงเรียนตลอดชีวิต เรียนแล้วเรียนอีกจนถึงบั้นปลายของชีวิต เขาก็ดูเหมือนว่าไม่รู้อะไรมากนัก เพราะว่าการเรียนไม่มีทางจบสิ้น ยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ว่า มีอีกหลายสิ่งนักที่เขาไม่รู้ และจำต้องเรียนเพิ่มขึ้น แต่มีท่านผู้หนึ่งรู้สารพัด ข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้อ่านคงรู้ว่า บุคคลผู้นั้นคือใคร ก็คือพระเจ้า ไม่มีอะไรแม้สักสิ่งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงทราบ พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งและทรงรู้ทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าขณะนี้ ท่านกำลังคิดอะไรอยู่และเมื่อวานนี้ท่านได้คิดอะไรบ้าง และทรงรู้ว่าพรุ่งนี้ท่านจะคิดถึงอะไรด้วย พระองค์ทรงรู้ว่าได้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อล้านปีที่ล่วงมาแล้ว และทรงรู้ว่าได้มีอะไรเกิดขึ้นในล้านปีต่อไป พระองค์ทรงทราบว่าท่านรักพระองค์หรือไม่ เราไม่สามารถปิดบังอะไรจากพระเจ้าได้เลย เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ทั่วไป และทรงทราบทุกสิ่ง และไม่เคยลืมอะไรเลย

ความมหัศจรรย์ยิ่ง อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือ พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้ตามที่พระองค์ประสงค์พระองค์ได้ทรงสร้างโลกขึ้นมา และพระองค์จะทำลายเสียก็ได้ ถ้าพระองค์ประสงค์ที่จะทำเช่นนั้น ไม่มีอะไรยากเกินสำหรับพระองค์เลย เมื่อเราป่วยพระองค์ทรงทำให้เราหายเป็นปกติได้ พระองค์ทรงสามารถทำให้เกิดพายุหรือให้สงบลงได้ พระองค์ทรงยกบาปโทษเราได้และทรงนำเราขึ้นสู่สวรรค์ได้

พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างใดก็เป็นอย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นวานนี้ วันนี้หรือตลอดไปเป็นนิรันดร์ พระองค์ไม่รู้จักแก่ หรืออ่อนกำลังลง เช่นมนุษย์ทั้งหลาย บางท่านอาจจะมีคุณปู่หรือคุณย่าที่ไม่แข็งแรงอย่างแต่ก่อน ทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงบางทีก็แข็งแรง แล้วในไม่ช้าก็อ่อนแอ แต่พระเจ้าทรงแข็งแรงอยู่เสมอ

พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงแข็งแรงมากจนสามารถกระทำได้อย่างตามที่พระองค์ประสงค์ และพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงรักเราเสมอ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มหัศจรรย์จริง ๆ

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ อาจารย์ มาติน ลูเธอร์ ซึ่งเป็นผู้นำคนสำคัญของคริสตจักรหลายปีล่วงมาแล้ว ครั้งหนึ่งท่านได้ลิ้มไปว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์มหัศจรรย์ อาจารย์ลูเธอร์เป็นห่วงและกังวลการงานหลายอย่าง เพราะท่านลิ้มไปว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ที่ใหญ่ยิ่ง และพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง และพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาทุกสิ่ง ซึ่งท่านไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลย

เช้าวันหนึ่ง ขณะที่อาจารย์ ลูเธอร์ ลงชั้นล่าง เพื่อจะรับประทานอาหารเช้า ท่านเห็นภรรยาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดำทั้งชุด เช่นเดียวกับคนทั่วไปใช้แต่งเพื่อไว้ทุกข์

“โอ” อาจารย์ ลูเธอร์พูดกับภรรยา “มีใครตายหรือ?”

“คุณไม่ทราบหรือ?” ภรรยาตอบ “พระเจ้าตายเสียแล้ว”

“ทำไมเธอพูดออกมาอย่างงี้ ๆ ไม่เป็นเรื่องเช่นนี้” ท่านถาม “พระเจ้าจะทรงตายได้อย่างไร? พระองค์จะทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ไม่รู้จักตาย”

ภรรยาของท่านจึงถามว่า “ถ้าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ทำไมคุณจึงท้อถอยล่ะ”

“ฉันเข้าใจละ” อาจารย์ ลูเธอร์พูด “ภรรยาของฉันช่างฉลาดจริง เธอพยายามให้ฉันเห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงรักเรา ทรงพิทักษ์รักษาเรา และเราไม่ต้องกลัวอะไร พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้มหัศจรรย์เช่นเดิมอยู่เสมอ”

ข้อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่าน

สดุดี บทที่ 8

คำถาม

1. จงบอกชื่อบางสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น?
2. สิ่งที่พระเจ้าทรงทราบ แต่มนุษย์ไม่ทราบนั้นมีอะไรบ้าง?
3. พระเจ้าจะทรงแก่เท่าเหมือนมนุษย์หรือไม่?

คำอธิษฐาน

โอพระบิดาผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิรันดร์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์เลย พระองค์ทรงฤทธิ์เดชานุภาพทั้งสิ้น ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ทรงไม่เปลี่ยนแปลง และทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอ ขอโปรดนำข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลขอพระองค์ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตอยู่ เพื่อให้พระองค์ทรงปิติยินดี ในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ

ขอเชิญไหว้กษัตริย์

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 3)

ขอเชิญไหว้กษัตริย์ทรงรัศมี เมืองบน

สรรเสริญปฏิบัติ ด้วยโสมนัสเหล่าชน
พระเจ้าเป็นโล่ของข้า เป็นป้อมแต่โบราณ
สถิตป้องกันรักษา ข้าจึงพ้นภัยมาร

บทที่ 5 เพื่อนบางคนของพระเจ้า

หลังจากที่อาดัมและเอวาได้รับคำสั่งออกจากสวนสววยงาม ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เขาแล้ว เขาต้องทำงานเพื่อให้มีอาหารพอกิน แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการที่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า ที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อเขามีลูกแล้ว ลูกของเขาก็คือดิง เช่นเดียวกับพ่อแม่ของเขา และทำบาปเสมอ ลูกหลานหลานของเขาที่ชั่วลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งทั้งโลกเต็มไปด้วยคนทำผิดบาป เขาประพฤติชั่วมาก จนในที่สุดพระเจ้าส่งชายคนหนึ่งผู้มีชื่อว่า โนอาห์ ให้ต่อเรือลำใหญ่ลำหนึ่งพระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะทำให้เกิดพายุฝน ฝนจะตกหนักพื้นแผ่นดินทั้งหมดจะเต็มไปด้วยน้ำ ฝนจะตกจนท่วมบ้านช่องหมด แม้กระทั่งต้นไม้และภูเขาก็จะท่วมหมดผู้คนจะพากันจมน้ำตาย นอกจากโนอาห์และครอบครัวของเขา

พระเจ้าได้ทรงบันดาล ให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ และประชาชนจมน้ำตายหมด

โนอาห์มีความเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้า คนอื่น ๆ ในครอบครัวของท่านก็คงเชื่อฟังด้วย เพราะโนอาห์คงได้เลี้ยงดูเขามาอย่างนั้น ลูกชายของท่านคงไม่อยากแต่งงานกับหญิงที่ไม่รักพระเจ้า

ในที่สุดน้ำก็ลดลงเช่นเดิม และคนชั่วทั้งหลายต่างจมน้ำตายหมดคนที่วางใจในพระเจ้าท่านนั้นที่เหลืออยู่ ท่านคิดหรือเปล่าว่า ตั้งแต่นั้นมาโลกจะมีแต่ความสุข ไม่มีความผิดบาปและความเศร้าโศกอีก แต่เรามีได้เป็นดั่งนั้น ท่านทราบไหมว่า เป็นเพราะเหตุใด เพราะว่ายังมีความผิดบาปในตัวโนอาห์เอง และในครอบครัวของท่านนั่นเอง ทั้งที่พวกเขาพยายามรักและเชื่อฟังพระเจ้า จิตใจของเราที่เช่นเดียวกัน ถึงแม้เราเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังมีบาป ซึ่งพร้อมที่จะเกิดขึ้นและผลักดันให้เราทำผิดเสมอ เว้นแต่เราจะยอมให้พระเยซูเข้ามาปกครองอยู่ในจิตใจของเราอย่างเต็มที่เท่านั้น

ต่อมาบุตรชายของโนอาห์ก็มีลูก แต่ลูกของเขาเป็นคนคือดิง แม้แต่บุตรชายของโนอาห์ก็เป็นคนทำผิดบาปตัวโนอาห์เองที่เช่นเดียวกัน เมื่อโลกมีพลเมืองมากขึ้นอีก เขาก็เป็นคนบาปทั้งสิ้น เช่นเดียวกับเมื่อครั้งก่อนน้ำท่วม

เราจะหนีให้พ้นบาปของเราไม่ได้ เว้นแต่โดยการฟังพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ได้ทรงตายเพื่อรับเอาบาปของเราไป และทรงช่วยให้เรามีชีวิตตามที่พระเจ้าทรงประสงค์

ประมาณสามพันปีล่วงมาแล้ว ในประเทศอียิปต์เมื่อกษัตริย์สวารคคก็ถูกฝังไว้ที่พีระมิดใหญ่ มีสิ่งของหลายอย่างวางไว้ข้าง ๆ พระศพ สิ่งของเหล่านั้นล้วนแต่เป็นที่กษัตริย์องค์นั้นทรงโปรด เมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่ เช่น พระองค์ทรงชอบข้าวโพด จึงมีโอ่งใส่ข้าวโพดวางอยู่ใกล้ ๆ ศิระษะเป็นต้น

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ได้มีการค้นพบที่ฝังศพนี้ เขาได้ข้าวโพดที่มีอายุถึงสามพันปี ข้าวโพดจะงอกขึ้นหรือ? แน่نون มันงอกเป็นลำต้นเขียว และออกฝัก

ความบาปในจิตใจของเราก็คล้าย ๆ กับข่าวโศกนั้นไม่ว่าเราจะแกล้งสักเท่าใด ความบาปในจิตใจของเราก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นเสมอ ถ้ามันมีโอกาส ฉะนั้นอย่าให้มันมีโอกาสเจริญขึ้น จงยอมให้พระเยซูเป็นผู้ที่ทรงคุ้มครองจิตใจของท่าน และพระองค์จะไม่ทรงยอมให้ความบาปเกิดขึ้นได้เป็นอันขาด

ข้อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่าน

ปฐมกาล บทที่ 7

คำถาม

1. อาดัมและเอวาได้ทำความผิดอะไรหรือไม่?
2. ลูกของอาดัมและเอวา เป็นคนบาปด้วยหรือไม่?
3. ทำไมพระเจ้าจึงทรงบันดาลให้น้ำท่วม?
4. หลังจากน้ำท่วมแล้ว โนอาห์และลูกหลานของท่านเป็นคนดีหรือไม่?
5. เหตุใดท่านและข้าพเจ้า จึงเป็นคนคิดตลอดเวลาไม่ได้?
6. เราต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?

คำอธิษฐาน

พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สึกว่าคุณใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย สกปรกมากและเต็มไปด้วยความบาป ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ยกโทษของข้าพเจ้าทั้งหลาย และขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้พ้นจากความผิดบาป ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ

ไม่มีใคร

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 62)

ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู

ไม่มีใคร ไม่มีใคร

ใครล้างบาปได้นอกจากองค์พระเยซู

ไม่มีใคร ไม่มีใคร

ร้องรับ

ความบาปของเราพระเจ้าทรงทราบหมด

พระองค์ช่วยเราจนตลอดเวลา
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

บทที่ 6 ทำไมพระเยซูจึงทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด

เรื่องนี้เล่าถึงชายคนหนึ่งซึ่งเลี้ยงหมูไว้ตัวหนึ่ง ชายคนนั้นหมั่นแปรงชนหมูให้เรียบริยเสมอ แล้วผูกโบว์ที่คอหมู หมูตัวนั้นตามชายคนนั้น ไปทุกแห่ง ช่างเป็นสัตว์เลี้ยงที่แปลกจริง ๆ

วันหนึ่งชายคนนั้นได้โดยสารเรือใหญ่ ข้ามมหาสมุทร และเดินรอบเรือพร้อมกับหมู หมูเดินตามไปด้วย หมูพยายามคลานและดันลูกกรง มันจึงตกลงไปในมหาสมุทร ชายเจ้าของหมูรีบวิ่งไปหา กัปตันเรือและพูดว่า “โอ หมูของฉัน หมูของฉัน หมูของฉันตกลงไปในทะเล หุคเรือด้วย หมูของฉัน จะจมน้ำตาย”

กัปตันเรือหัวเราะชายคนนั้น “เราหุคเพื่อช่วยหมูเพียงตัวเดียวไม่ได้” เขาพูด

“ถ้าคนตกลงไปในทะเลละ คุณจะหุคเรือไหม? ชายเจ้าของหมูถาม “อ้อ แน่ทีเดียว” กัปตันตอบ แล้วชายเจ้าของหมู ก็วิ่งไปที่กัปเรือ และกระโดดลงไปในทะเล เรือดำใหญ่ นั้นต้องหุค และกลับไปช่วย ทั้งคนนั้นและหมูก็นั่งขึ้นบนเรือ

รู้สึกว่าเป็นการ โง่มิใช่หรือ คนเราจะเสี่ยงชีวิตเพื่อหมูตัวเดียว

แต่เธอจำได้ไหมว่า พระเยซูได้ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา ซึ่งดูเหมือนจะชั่วช้ายิ่งกว่าหมู ด้วยซ้ำเราเป็นคนผิดบาป พระเยซูเสด็จลงมาในมหาสมุทรแห่งความบาป อันเป็นที่อยู่ของเรา และพระองค์ทรงยกชูเราออกมา และมอบเราให้แก่พระเจ้า ผู้เป็นกัปตันเรือพระเจ้าทรงยินดีรับเราไว้ และให้เราเป็นบุตรของพระองค์เดี๋ยวนี้เราเป็นคนบาปที่รอดแล้ว และได้กลายเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้า ขณะนี้บรรดาทูตสวรรค์และพญามารพร้อมด้วยพรรคพวกของมัน ต่างก็เห็นความรักอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า อัจฉริยะแท้ที่ความรักของพระเจ้าสามารถประทานจิตใจใหม่ให้แก่เรา เพื่อรักพระเยซูเจ้าแม้ว่าเราเป็นคนบาปหนา ทูตสวรรค์ทั้งหลายในสวรรค์กำลังสรรเสริญพระเจ้า ในการที่พระองค์ทรงช่วยท่านให้รอด เขาพากันยินดีเพราะว่าท่านรักพระเยซู

เวลาคนปลูกดอกไม้ บางครั้งเขาก็แข่งขันกันว่าใครจะปลูกดอกไม้ได้ดอกงามที่สุด ท่านทราบไหมว่า ถ้าท่านเป็นของพระเยซูเจ้า เดี่ยวนี้ท่านก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามในสวนของพระองค์ ท่านมิได้เป็นคนที่ไม่ดีไปด้วยความบาปอีกแล้ว พระเยซูอาจนำทูตสวรรค์ลงมาในสวนของพระองค์ และอวดท่านต่อทูตสวรรค์เพื่อเป็นแบบอย่างว่า พระเจ้าทรงพระเมตตาคุณอย่างใหญ่หลวง และทรงดีต่อมนุษย์เพียงใด แน่อนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องสวนจริง ๆ และดอกไม้จริง ๆ แต่เราพูดถึงเรื่องพระเยซูทรงรักท่านมากสักเท่าใด และพระองค์ทรงเปลี่ยนจิตใจของท่านอย่างไร

น่าเสียดายที่เรายังมีได้เป็นไปตามที่พระเจ้าประสงค์ถ้าเรามองดูซึ่งกันและกัน เราก็สามารถบอกได้ว่า เราทำผิดอยู่หลายอย่าง และชีวิตของเราก็มิได้งดงามนัก แต่พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะคิดถึง

สภาพของเรา จะเป็นอย่างไรเมื่อเราตายไปแล้ว และเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูเรา พระองค์ก็จะทรงเห็นว่าเราได้รับการยกโทษแล้ว และสักวันหนึ่งเราจะเป็นดอกไม้งามในสวนของพระองค์แน่นอน ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านจะกลายเป็นดอกไม้ การคิดถึงเรื่องหมูและดอกไม้ที่สวยงามคงช่วยเราให้รู้สึกได้ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำอะไรเพื่อเราบ้าง และจะทรงกระทำอะไรเพื่อเราต่อไป

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ่าน

ลูกา 15:3-7, 11-24

คำถาม

1. หมูจะกลายเป็นลูกแกะได้หรือไม่?
2. คนบาปจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นบุตรของพระเจ้าได้หรือไม่?
3. ผู้ที่สามารถเปลี่ยนเรา ให้เป็นบุตรพระเจ้าได้คือใคร?
4. จงบอกถึงวิธีที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้?

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงตายเพื่อข้าพเจ้า อาเมน

เพลงนมัสการ

“พระคุณล้ำเลิศของพระเยซูเจ้า”

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 137)

พระคุณล้ำเลิศของพระเยซูเจ้า
และพระคุณนั้นอยู่เหนือบาปของเรา
ที่ไม่กางเขน พระองค์ถูกตรึงตาย
เพื่อเรารอดได้ ด้วยพระโลหิตไถ่

ร้องรับ

พระคุณ พระคุณ
เป็นอำนาจซึ่งล้างใจให้สะอาด
พระคุณ พระคุณ
เป็นพระคุณใหญ่หลวง มีฤทธิ์อำนาจ

บทที่ 7 ถ้าข้าพเจ้าพยายามทำดี พระเยซูจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด ได้หรือ?

ท่านทราบไหมว่า เราไม่มีทางที่จะเป็นคนดีพอที่จะรับความรอดได้ บางคนคิดว่า “ถ้าข้าพเจ้าพยายามทำดีจริง ๆ และทำตามที่คุณพ่อคุณแม่สั่งให้ทำ และทำตามที่คุณครูบอก ตลอดจนมีใจเมตตาปราณีต่อคนอื่น ๆ ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ต่อสู้กัน ไม่โกรธกัน และไม่โมโหของหรือไม่ทำให้คนอื่นเจ็บปวด แล้วข้าพเจ้าจะเป็นเด็กดีและพระเจ้าจะทรงพาข้าพเจ้าขึ้นสู่สวรรค์”

แต่นั้นไม่จริงเลย นั่นไม่ใช่ทางที่เราจะไปสวรรค์ได้ ไม่ว่าเราพยายามทำดีสักเท่าใด เรายังทำ ยังพูด และยังคงคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีอยู่นั่นเอง บางทีอาจเกือบทุกวันก็ได้ ไม่ว่าเราจะพยายามเต็มที่สักเท่าใด อย่างน้อยเราก็ต้องมีคำพูดหรือความคิดไม่ดีอะไรบางอย่าง นั่นหมายความว่าจิตใจของเราจึงคือด้านอยู่

ถึงแม้ว่าเราจะละเว้น ไม่ทำความชั่วสักอย่างหนึ่งจนตลอดชีวิตของเราได้ แต่ความไม่ดีที่เราทำเมื่อปีก่อนหรือเมื่อวานนี้ เราจะว่าอย่างไร เราจะกำจัดความผิดด้านนี้ได้อย่างไร

เราต้องทำความบาปมากเท่าใด พระเจ้าจึงจะลงโทษเรา ทำบาปถึงร้อยครั้งหรือ? มิได้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ผิดแล้ว เราทุกคนได้ทำผิดบาปมาแล้วมากต่อมากมิใช่เพียงครั้งเดียว

และนอกจากนั้น อาดัมและเอวาได้ทำผิดบาปในสวนเอเดน โดยกินผลไม้จากต้นที่พระเจ้าทรงห้ามไว้ การกระทำเช่นนั้นได้เปลี่ยนจิตใจของเขาทั้งสอง และเป็นผลให้ลูกหลานของเขาเกิดมาด้วยจิตใจคือด้าน นั่นเป็นเหตุที่เด็กเล็ก ๆ ก็ไม่ยอมทำตามที่มีมารดาบอก และมักจะโกรธง่ายและคือด้านเสมอ

เนื่องจากเราเกิดมาด้วยจิตใจคือด้าน และทำความชั่วหลายอย่าง พระเจ้าไม่อาจยอมให้เราไปสวรรค์ด้วยการพยายามทำคุณงามความดีด้วยตนเอง พระเจ้าทรงลงโทษความผิดบาปเสมอ และพระองค์ต้องลงโทษความผิดบาปของท่านเสมอ ถึงแม้ว่าท่านสัญญาว่าจะพยายามทำดีตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป

แต่พระเจ้าทรงลงโทษพระเยซู แทนท่านแล้วพระเยซูทรงตายเพื่อรับโทษแทนความผิดบาปของท่าน ทรงรับเอาการลงโทษของท่านไปเสียสิ้น พระเยซูทรงรักเธอมากเหลือเกิน พระองค์จึงทรงยอมตายแทนท่าน

ยูทที่ได้ขโมยรถจักรยานและเอาทิ้งไว้ที่ถนน รถคันหนึ่งได้ทับรถจักรยานเสียหาย รถจักรยานเป็นของวิมล และวิมลรู้ว่ายูทขโมยรถของเขาไป จึงพูดแก่ยูทว่า “ยูท เธอต้องซื้อจักรยานใหม่ให้

ฉัน” “ไม่ซื่อ” ยูทตอบ “ฉันเสียใจมาก ที่ได้ขโมยรถจักรยานของเธอไป และรถก็พังหมดแล้วแต่ฉันจะไม่ขโมยรถของเธออีก ถ้าฉันพยายามทำดีแล้ว ฉันก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงิน ค่ารถจักรยานคันนี้”

ยูทพูดถูกหรือผิด? การที่เรารู้สึกเสียใจ และพยายามทำดีนั้น พอแล้วหรือ?

ถ้าท่านรู้สึกเสียใจในความผิดบาป และพยายามตั้งต้นทำดีแต่บัดนี้ เท่านั้นเป็นการเพียงพอแล้วหรือ?

ข้อพระกัมภีร์สำหรับอ่าน

โรม 3:10-18,23

คำถาม

1. ท่านเคยทำผิดบ้างหรือไม่? ความผิดนั้นคืออะไร?
2. ต้องทำผิดกี่อย่าง จึงจะไปสวรรค์ไม่ได้?
3. เธอจะไปสวรรค์ได้อย่างไร?

คำอธิษฐาน

พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำผิดบาปหลายอย่าง แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ที่พระเยซูได้ทรงตายเพื่อไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้น จากความผิดบาปที่ได้กระทำไว้และที่พระองค์ได้ทรงเสด็จกลับไป เพื่อเตรียมที่อยู่ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายในสวรรค์ ในพระนามของพระเยซู อามิน

เพลงนมัสการ

ที่กางเขน ที่กางเขน

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 102)

พระโลหิตของพระเยซูไหล

พระองค์ทนทุกข์อับอาย

จนในที่สุดพระองค์ต้องตาย

ก็เพื่อล้างบาปของข้า

ร้องรับ

ที่กางเขน ที่กางเขน

ข้าแลเห็นความสว่าง

และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
เพราะข้าคูทางเขน จึงแลเห็นกระจ่าง
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

บทที่ 8 การอัศจรรย์ของพระเยซู

ท่านคงจำได้ถึงการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเยซูทรงกระทำเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้ ท่านจำคราวที่พระเยซูและศิษย์ของพระองค์นั่งเรือข้ามทะเล กาลิลี และเกิดพายุใหญ่ได้ไหม? บางที่ท่านคงจะเล่าเรื่องได้ว่า เวลานั้นพวกศิษย์ของพระเยซูตกใจกลัวมาก แต่พระเยซูกำลังบรรทมหลับ พวกศิษย์รีบเข้าไปปลุกพระเยซูและทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า พระองค์ไม่เห็นหรือว่า เรือกำลังจะล่ม และข้าพเจ้าทั้งหลายจะพากันจมน้ำตาย ทำไมพระองค์จึงไม่ช่วยพวกข้าพเจ้า” พระองค์ทรงรู้สึกเสียใจมากที่เขากันกลัว เพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่า พระองค์จะทรงคุ้มครองเขาไว้ พระองค์ตรัสสั่งให้พายุและคลื่นสงบทันใดนั้นลมพายุก็หายไปสิ้น

มีเรื่องจริงอีกหลายเรื่อง ท่านจำเรื่องในคราวที่เพื่อนของพระเยซูชื่อ ลาซารัสตายได้หรือเปล่า? พวกเพื่อน ๆ ได้ฝังศพของเขา เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงนั้น ลาซารัสตายไปสี่วันสี่คืนแล้ว พระเยซูได้ไปที่อุโมงค์ซึ่งฝังศพลาซารัสและเรียกลาซารัสให้ฟื้นขึ้น และลาซารัสก็กลับมีชีวิตอีก

ท่านจำอีกเรื่องหนึ่งได้ไหม เมื่อพระเยซูทรงเลี้ยงประชาชนด้วยขนมปังสี่-ห้าก้อน และปลาเล็ก ๆ บางตัวพระองค์ทรงหักขนมปังและปลาให้เป็นชิ้น ๆ และสามารถแจกให้แก่ทุกคนอย่างเหลือเฟือ

อีกครั้งหนึ่งเมื่อเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งป่วย พระเยซูตรัสแก่เขาให้หายป่วย ทันใดนั้นเขาก็หายดีเป็นปกติโดยไม่ต้องกินยาหรือหาหมอ

พระเยซูทรงกระทำการอันแปลกประหลาด ทำนองเดียวกันนี้หลายอย่าง เป็นการดีที่เราจะคิดถึงการกระทำที่น่าประหลาดเช่นนี้ของพระเยซู เพราะเป็นการอัศจรรย์การอัศจรรย์เป็นการสำแดงฤทธานุภาพของพระเจ้า ซึ่งมนุษย์กระทำไม่ได้ หมอรักษาเด็กให้หายในทันทีไม่ได้ และไม่มีใครที่จะทำคนที่ตายแล้ว ให้กลับคืนมีชีวิตอีกได้เว้นแต่พระเจ้า

เนื่องจากพระเยซูเป็นพระเจ้า ดังนั้นเราจึงคิดว่าพระองค์คงกระทำการอัศจรรย์เหล่านี้ เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าพระองค์ทรงแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดา

หลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์แล้ว พระเจ้าทรงประทานฤทธิ์อำนาจ ที่ทำการอัศจรรย์ได้ให้แก่เปโตรและเปาโล และสาวกคนอื่นของพระองค์ ดังนั้นเปโตรจึงสามารถทำให้ขาของคนง่อยหายได้ เปโตรสั่งให้เขาหายปกติ ทันใดนั้นขาของเขาก็หายดี อีกครั้งหนึ่งเมื่อเปโตรถูกขังไว้ในคุก เนื่องจากท่านได้สั่งสอนคนทั้งปวงให้รู้เรื่องของพระเยซู พระเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งให้มาเปิดประตูคุก ปลดเปลื้องโซ่ที่มัดมือและเท้าของเปโตรออก นี่เป็นการอัศจรรย์ที่ประหลาดเหลือเกิน

บางครั้งพวกแสดงกลหรือคนที่เล่นกลต่าง ๆ ก็ทำสิ่งแปลกประหลาดได้เหมือนกัน แต่นักแสดงกลเพียงแต่ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เขาแสดงนั้น เกิดขึ้นจริง ๆ ทั้งที่ไม่มีความจริงเลย สิ่งที่เขาชอบ

แสดงมากก็คือให้เราเห็นว่าข้างในหมวกไม่มีอะไรเลย สักประเดี๋ยวหนึ่งเขาก็หยิบกระต่ายตัวหนึ่ง ออกมาจากหมวก การแสดงเช่นนี้ทำให้เราคิดว่านักแสดงกล สามารถสร้างกระต่ายและสิ่งอื่น ๆ ขึ้น โดยไม่ได้ใช้อะไรเลย แต่เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องจริง เขาเอากระต่ายใส่ไว้ในหมวกเมื่อเราไม่ทันเห็น ต่างหาก

คนที่ไม่รักพระเยซูคริสตเจ้ามักพูดว่า การอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำนั้นอาจเป็นการเล่นกล เช่นเดียวกับที่นักแสดงกลกระทำได้ แต่ไม่มีนักแสดงกลคนใดที่จะทำให้คนที่ตายแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมา อีก หรือทำสิ่งอื่น ๆ ดังที่พระเยซูทรงกระทำ พระเยซูมิใช่นักแสดงกลพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า แน่นอน พระองค์ทรงสามารถที่จะประทานชีวิตให้แก่มนุษย์ได้ ถ้าพระองค์มีพระประสงค์เช่นนั้น

การอัศจรรย์ยังคงอยู่ในยุคปัจจุบันนี้หรือ? ถูกแล้วบางครั้งก็ยังมีอยู่ บางทีเมื่อเราอธิษฐานเพื่อ คนป่วยหนักเมื่อนายแพทย์ช่วยไม่ได้แล้ว พระเจ้าก็ทรงสามารถทำให้เขาหายปกติ โดยปกติแล้ว พระองค์ทรงให้นายแพทย์ทำการนี้ แต่บางทีพระองค์ทรงกระทำเอง โดยไม่ต้องใช้ความรู้ของแพทย์ และยารักษาโรคเลย

เมื่อใดก็ตามที่เราอธิษฐาน นั้นหมายถึงเรากำลังทูลขอพระเจ้าให้สำแดงการอัศจรรย์ เรากำลัง ทูลขอพระองค์ให้ทำในสิ่งที่เราเองทำไม่ได้ เรากำลังทูลขอให้พระองค์ทำสิ่งนั้นเพื่อเรา เพราะว่าเป็น ของยากเกินไปสำหรับเรา

นี่เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับการอัศจรรย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นไม่สู่นานมานี้ วันหนึ่งมิชชันนารีคนหนึ่งนั่งรถ ไปตามทางถนนนอกเมืองในประเทศจีน ทันใดนั้นพวกโจรได้ปล้นเอาเงินของเธอหมด และเอาแว่นตา ไปด้วย เธอจำเป็นต้องใช้แว่น ถ้าไม่มีแว่นตาเธอก็มองอะไรไม่ถนัดในแถบนั้น ไม่มีจักษุแพทย์ที่จะทำ แว่นตาใหม่ หนทางก็ไกลตั้งหลายร้อยกิโลเมตร เธอจึงทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วย และขณะที่เดินทาง กลับบ้าน เธอก็ระลึกขึ้นได้ว่า เธอมีแว่นตาอีกอันหนึ่งเก็บไว้ในลิ้นชักที่บ้าน เมื่อกลับถึงบ้านก็พบ แว่นตานั้น แต่ก็ใช้ไม่ได้ เพราะแทนที่จะทำให้เห็นอะไรได้ทุกสิ่ง กลับดูพร่าไปหมด ดังนั้นเธอจึงต้อง ถอดแว่นตาออกด้วยความเศร้าใจ แต่แล้วมิชชันนารีสาวผู้นั้นก็รู้สึกว่าเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ ไม่ต้องใช้แว่นตา พระเจ้าได้ทรงรักษาตาของเธอให้หายเป็นปกติ ดังนั้นเธอจึงไม่ต้องใช้แว่นตาอีกเลย พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเธอ เธออธิษฐานเพื่อให้ได้แว่นตาใหม่ แต่แทนที่จะได้แว่นตา พระเจ้า กลับทรงทำให้ตาของเธอให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้แว่นตา เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง และเป็นตัวอย่างที่มหัศจรรย์ ซึ่งยังเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันนี้

พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์ทุกครั้ง ที่เราทูลขอพระองค์เช่นนั้นหรือ? มิได้ บางครั้งพระองค์ ก็ไม่ประสงค์ให้เราไปทำอะไรที่เราทูลขอนั้น เราต้องระมัดระวังในการทูลขอพระองค์ เราควรทูลขอพระองค์

ให้ประทานเฉพาะสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้เราได้รับเท่านั้น และไม่ทูลขอพระองค์ตามใจปรารถนาของเรา เราต้องมีความยินดีและวางใจพระองค์

ข้อพระธรรมคัมภีร์สำหรับอ่าน

มาระโก 6:32-44

คำถาม

1. การอัศจรรย์คืออะไร?
2. จงบอกการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำมาสักประการหนึ่ง?
3. นักแสดงกลคือใคร? ทำการอัศจรรย์ได้หรือไม่?
4. ท่านพอจะคิดออกไหม เกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อท่าน หลังจากที่ท่านได้อธิษฐานทูลขอสิ่งนั้นแล้ว?

คำอธิษฐาน

พระเยซูเจ้าที่รัก ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอัศจรรย์ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำในสมัยก่อนโน้น เมื่อพระองค์ได้ทรงรักษาคนตาบอดให้เห็นข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ประสงค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ และพระองค์เต็มพระทัยที่จะทำการอัศจรรย์เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย ในยุคปัจจุบันนี้โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้อธิษฐานและวางใจในพระองค์ด้วยเถิด ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ

“สาธนามฤทธิ พระเยซูคริสต์”

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 10)

สาธนามฤทธิ พระเยซูคริสต์

ให้ทูตสวรรค์กราบลง

อัญเชิญให้ทรงมงกุฎพระองค์

พระผู้เป็นเจ้าโลกา

อัญเชิญให้ทรงมงกุฎพระองค์

พระผู้เป็นเจ้าโลกา

บทที่ 9 พระเยซูทรงคืนพระชนม์

ชายบางคนที่ไม่ชอบพระองค์ได้จับเอาพระองค์ไปตรึงเสียที่ไม้กางเขน และพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ที่นั่น พระเยซูเจ้าทรงได้รับความเจ็บปวดสาหัส เพราะว่ามีตะปูที่ตอกแทงทะลุพระหัตถ์ และพระบาทของพระองค์ พระเยซูทรงได้รับความทุกข์ทรมานพระทัย มากยิ่งกว่าความเจ็บปวดฝายร่างกาย เราไม่อาจจะเข้าใจได้ถึงความทุกข์ทรมานที่พระเยซูได้รับ แต่เราทราบว่านั่นเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าทรงหันพระพักตร์ไปจากพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์ และพระเยซูเจ้าก็ทรงตกอยู่ในความมืดห่างไกลจากพระเจ้า ขอให้คิดดูสักนิด พระเยซูไม่จำเป็นต้องรับความทุกข์ทรมานหรือตายเลย พระองค์ประสงค์ที่จะทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อท่าน และพระองค์ก็ได้ทำเช่นนั้น

บัดนี้ท่านรับการยกโทษบาปได้แล้ว ฉะนั้นแต่ละคนซึ่งอยากจะได้ชีวิตรอดก็รับได้เหมือนกัน ถ้าท่านจะทูลต่อพระเจ้าว่า ท่านยอมรับพระเยซูผู้ซึ่งได้สิ้นพระชนม์แทนตัวท่าน พระเจ้าก็ทรงพร้อมที่จะยกโทษให้ท่าน

เปโตร ยากอบ และยอห์น และอัครสาวกคนอื่น ๆ มีความเศร้าโศกเสียใจมากเมื่อพระเยซูทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน เขาพากันคิดว่าพระองค์จะเป็นกษัตริย์ของเขา เพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์หลายอย่าง และทรงบอกเขาหลายอย่างถึงเรื่องพระเจ้า เขาประหลาดใจมาก ที่พระเจ้าทรงยอมให้พระเยซูตาย เขาคงสงสัยว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง หรือว่าพระองค์ทรงเป็นเพียงเพื่อนที่มีชีวิตอันน่าพิศวงคนหนึ่งของพวกเขาเท่านั้น

ตลอดเวลาสามวัน อัครสาวกไปที่นั่นที่โน่น ไม่รู้จะทำอย่างไรดี เมื่อปราศจากพระเยซูแล้ว ต่อมาวันหนึ่ง ในเช้าวันอาทิตย์ เมื่ออัครสาวกบางคนได้ไปที่อุโมงค์ฝังศพของพระเยซู เขาพากันประหลาดใจมากที่เห็นว่าอุโมงค์นั้นว่างเปล่า พระศพพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นั่น เขาคิดว่าคงมีใครสักคนหนึ่ง มาขโมยพระศพของพระองค์ไป หรือบางทีได้ย้ายพระศพไปฝังไว้ที่อื่น ขณะที่เขากำลังแปลกใจอยู่ถึงเรื่องนี้ ทูตสวรรค์ได้บอกเขาว่าพระเยซูได้ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว พระเจ้าได้ทรงบันดาล ให้พระองค์เป็นขึ้นมาใหม่ ไม่ช้าพระองค์จะเสด็จมาสนทนากับเขา บรรดาอัครสาวกแทบไม่เชื่อเรื่องนี้ แต่ต่อมาไม่นานนัก ขณะที่เขากำลังพูดคุยกันอยู่ทันใดนั้นพระเยซูก็เสด็จมาปรากฏแก่เขา พระองค์มีสภาพเหมือนที่เขาเคยเห็นพระองค์แต่ก่อน แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ทรงมีร่างกายใหม่ และสามารถเดินทะลุฝาผนังเข้ามาอยู่ในห้องกับเขา โดยไม่ต้องเข้าทางประตูเลย พระองค์อาจปรากฏพระกายอยู่กับเขา และอาจจะหายตัวไปได้ในทันทีทันใด

พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่า จะให้บุตรทั้งหลายของพระองค์กลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกเมื่อเขาตายไปแล้ว พระองค์ทำได้จริงหรือ? แน่อน เรารู้ว่า พระองค์ได้ทรงกระทำให้พระเยซูกลับคืนพระชนม์ขึ้นมาอีก ฉะนั้นเมื่อเราตายเราจะกลับเป็นขึ้นมาอีก เพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้ดังนั้นแล้ว

บางคนพูดว่า “ท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูเสด็จออกมาจากอุโมงค์ฝังศพจริงๆ” ประการหนึ่ง ที่รู้ว่าพระเยซูคืนพระชนม์และกลับฟื้นคืนพระชนม์นั้นคือ ให้สังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแก่เหล่าสาวกของพระองค์ พวกเขาพากันเสร์้าโศกเมื่อพระเยซูคืนพระชนม์ แต่ต่อมาอีกสามวันพวกเขากลับมีความยินดีมาก จนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี เพราะเขาได้เห็นพระเยซูอีก อัครสาวกหลายคนถูกฆ่าตายเพราะเขาพูดอยู่ตลอดเวลา ถึงเรื่องพระเยซูทรงมีพระชนม์อยู่ โดยปกติแล้วเขาคงจะไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้อีกมากนักเมื่อเขาจะรู้ว่าจะถูกฆ่าตาย แต่จากการที่พวกเขามีความเชื่อเช่นนั้นอย่างจริงจัง และจากการที่เขาได้เห็นพระเยซูผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาจริง ๆ พวกเขาจึงกล้าเป็นพยานถึงเรื่องต่อไป โดยไม่กลัวภัยอันตรายใด ๆ

สามวันหลังจากพระเยซูได้คืนพระชนม์ สาวกสองคนของพระองค์เดินมาตามถนน เขามีความเสร์้าโศกมาก เขาสนทนากันถึงเรื่องพระเยซูคืนพระชนม์ เพราะเขาคิดว่า พระองค์จะมีชีวิตตลอดไป และทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ขณะที่เขากำลังสนทนากันนั้น ทันใดก็มีบุรุษคนที่สามปรากฏแก่เขา และเดินสนทนาไปด้วยกันกับเขา บุรุษผู้นั้นถามอัครสาวกทั้งสองว่า ทำไมเขาจึงดูเสร์้าโศกนักและเขาก็บอกพระองค์ว่า เพราะพระเยซูได้คืนพระชนม์แล้ว แล้วบุรุษคนที่สามจึงพูดว่า

“ท่านไม่ทราบหรือว่า พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้หลายปีมาแล้วว่า เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์จะต้องตาย อย่างแปลกใจที่พระองค์ทรงตาย เพราะว่า ได้มีคำกล่าวไว้แล้วว่าพระองค์จะต้องตาย แล้วบุรุษคนที่สามได้บอกเขาหมดทุกสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิมว่า พระเยซูทรงตายเพื่อช่วยพวกเราให้พ้นจากความผิดบาปของเรา บุรุษผู้นั้นได้ชี้แจงให้อัครสาวกทั้งสองเห็นว่า ถ้าพระเยซูมิได้ตายเราจะมิได้รับการยกโทษในความผิดบาป

สาวกทั้งสองเชิญบุรุษผู้นั้นให้แะพักที่บ้านของเขา เพื่อจะได้สนทนากันต่อไป และบุรุษผู้นั้นก็รับเชิญ ทั้งสามนั่งลงรับประทานอาหารค่ำที่โต๊ะในทันใดนั้นสาวกทั้งสองรู้ว่า บุรุษผู้นั้นคือพระเยซูนั่นเอง พระเยซูคือผู้ที่ได้ตรัสแก่เขาว่า เหตุไรพระองค์จึงต้องตาย เขาประหลาดใจมากจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและในทันใดนั้นพระเยซูก็ทรงหายตัวไปจากเขา

อัครสาวกทั้งสองมีความยินดีมาก ที่ได้เห็นพระเยซูช่างเป็นโอกาสดีเหลือเกิน ที่พระเยซูได้เสด็จมา ทรงอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้เขาทราบ เพื่อเขาไม่ต้องเสร์้าโศกเสียใจต่อไป

เขารีบลุกขึ้นจากโต๊ะโดยเร็วและไปหามิตรสหายของเขา เล่าให้ฟังว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่ เพราะเขาได้เห็นพระองค์แล้ว

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ่าน

ยอห์น 20: 1-18

คำถาม

1. เหตุใดพวกอัครสาวกจึงประหลาดใจ ในเมื่อเขาไปที่อุโมงค์ฝังศพพระเยซู?
2. อะไรเกิดขึ้นกับพระเยซู?
3. หลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์แล้วร่างกายของพระองค์ มีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้าง ซึ่งร่างกายของท่านและข้าพเจ้าทำเช่นนั้น ไม่ได้?
4. ท่านสามารถเล่าเรื่องของพระเยซูและอัครสาวกสองคนที่เดินสนทนากันไปตามถนนได้หรือไม่?

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระเยซูได้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ ที่พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ และข้าพเจ้าทั้งหลายจึงจะมีชีวิตอยู่ด้วย โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จักใช้ความนึกคิด ไตร่ตรอง ถึงความรักและฤทธิ์อำนาจของพระองค์เสมอ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ

“เชื่อพระเยซู”

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 146)

อย่ากลัวท่านทั้งหลาย พระคริสต์คืนจากตาย
นำเราจากอบาย ไปถึงชีวิตใหม่
อำนาจในโลกรนี้ และในสวรรค์ด้วย
ประทานให้แก่คน ที่รักพระองค์พระผู้ช่วย

ร้องรับ

เชื่อพระเยซู เชื่อพระเยซู
ทุกสิ่งจะสำเร็จได้ เชื่อพระเยซู
เชื่อพระเยซู เชื่อพระเยซู
ทุกสิ่งจะสำเร็จได้ เชื่อพระเยซู

บทที่ 10 พระเยซูเสด็จกลับไปหาพระบิดาในสวรรค์

ท่านเคยจากคุณพ่อคุณแม่ไปสักวันหรือสองวันหรือไม่? เช่นว่า การไปเยี่ยมเพื่อนหรือไปค้างกับคุณยายท่านคงจำถึงความปิติยินดีของท่านได้ เมื่อตอนที่กลับไปยังบ้านของท่าน และถึงแม้ว่าท่านไม่เคยค้างคืนที่ไหนเลย แต่ท่านก็สามารถนึกภาพได้ว่า การกลับมาอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ นั้น ช่างสุขสบายสักเท่าไร

เมื่อพระเยซู จากพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์เสด็จลงมาอาศัยอยู่ในโลกนี้ พระองค์ได้จากพระราชฐานเป็นเวลาถึงสามสิบสามปี ท่านคิดได้ไหมว่า พระองค์ทรงปรารถนา ที่จะกลับไปหาพระบิดาที่บ้านของพระองค์ พร้อมด้วยทูตสวรรค์ที่มีรัศมีสุกใสสักเพียงใด ในที่สุดสามสิบสามปีนั้นก็ผ่านไป และถึงเวลาที่พระองค์จะกลับไปสู่สวรรค์ พระองค์ทรงพาพวกอัครสาวกออกไปที่เนินเขาแห่งหนึ่ง ขณะที่พระองค์กำลังตรัสอยู่กับพวกเขาพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือศีรษะของพวกเขา เมฆลอยเข้ามาที่พระองค์อยู่นั้น แล้วพระองค์ก็หายเข้าไปในเมฆ ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไม่เห็นพระองค์อีกเลย

เราไม่ทราบว่าจะเสด็จไปที่ไหน นอกจากเรารู้ว่าพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ไปอยู่กับพระบิดา เราไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหน อาจจะอยู่ห่างจากโลกหลายล้านกิโลเมตรก็ได้ แต่พระองค์ก็อาจจะใช้เวลาเพียงชั่วครู่ ในการเสด็จกลับไปยังสวรรค์อันเป็นบ้านของพระองค์ ในสวรรค์จะเป็นที่ตื่นเต้นกันอย่างใหญ่หลวง เมื่อพระเยซูเสด็จไปถึงที่นั่น ทูตสวรรค์หลายล้านองค์อยู่ที่นั่นคอยต้อนรับพระองค์ ร้องเพลงสรรเสริญ เพลงแห่งความปิติยินดีและความสุข เพราะพระเยซูเสด็จกลับมาบ้านแล้ว เขาพากันก้มกราบพระองค์ด้วยความอัศจรรย์ใจ ที่พระองค์ได้ละทิ้งพระสง่าราศีในสวรรค์ ลงมาในโลกเพื่อช่วยท่านและข้าพเจ้าให้รอด พระองค์เสด็จกลับไปแล้ว เขาจึงพากันเฝ้าดู ขณะที่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ทรงต้อนรับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ เสด็จกลับมาประทับที่นั่น ท่านทราบไหมว่าพระองค์ทรงทำอะไร? ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านทราบ พระองค์กำลังเตรียมที่พักต้อนรับพวกเราซึ่งจะไปอาศัยอยู่กับพระองค์ นั่นจะทำให้พระองค์ทรงปิติยินดีนัก

และพระองค์กำลังทำอะไรอีกอย่างหนึ่ง พระองค์ทรงอธิษฐานเพื่อท่าน เมื่อใดก็ตามที่ท่านทำผิดบาป พระองค์ทรงขอพระเจ้าให้ระลึกว่า ท่านเป็นคนของพระองค์และพระองค์ได้ตายเพื่อไถ่ท่านให้พ้นจากความผิดบาปแล้ว

สักวันหนึ่งอาจจะเร็ว ๆ นี้ก็ได้ พระเยซูจะเสด็จจากสวรรค์ลงมาในโลก เพื่อนำเอาบุตรทั้งหลายของพระองค์ไปยังสวรรค์ และเขาทั้งหลายจะอยู่กับพระองค์สืบไปเป็นนิรันดร์

เด็กชายคนหนึ่งถามคุณแม่ว่า “คุณแม่ครับ ผมไม่ค่อยจะเข้าใจเลยว่า ทำไมการที่พระเยซูทรงตายเพื่อเราจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนัก หากจะให้ผมช่วยคนไว้สักสิบสองคนโดยให้ผมตายแทนเขา ผมคิดว่าผมยินดีทำและจะยิ่งเต็มใจทำยิ่งขึ้น หากการตายของผมจะช่วยชีวิตของผู้อื่นไว้ได้สักล้านคน”

“ลูกไม่เข้าใจดอก” มารดาพูด “เพราะลูกไม่รู้ว่าพระองค์ทรงทนทุกข์อย่างไรเพื่อเราให้เราได้รอด แต่ลูกเอ๋ย ลูกจะตายเพื่อตักแตนสิบสองตัวไหม? นั่นเป็นเหตุให้เด็กคิดใหม่ ต่อมาอีกไม่กี่วัน เขาได้ไปหาคุณแม่ของเขาอีกโดยที่ไม่ตั้งใจสงสัยปัญหาาก่อนอีก

“ผมยังไม่ทราบเกี่ยวกับตักแตนเลยครับ คุณแม่” เขาพูด “แต่ถ้าเป็นยุงเป็นล้าน ๆ ตัวละก็ ผมคิดว่าให้มันตายไปเถิด”

ในการที่จะพิจารณาตัวเราเองโดยเปรียบเทียบกันแท้จริง เรามิได้มีความสำคัญดังที่เราคิดไว้เลย พระบุตรของพระองค์ให้มาตายเพื่อเรา และขณะนี้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิรันดร์และกำลังอธิษฐานเพื่อเราตลอดไป และจะมารับเราให้ขึ้นไปอยู่สวรรค์กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ่าน

กิจการ 1: 9-14

คำถาม

1. พระเยซูทรงจากพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์นานเท่าไร?
2. เล่าเรื่องเกี่ยวกับการที่พระเยซูทรงจากอัครสาวกของพระองค์ เสด็จกลับไปหาพระบิดาของพระองค์
3. สมมุติว่าท่านเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ในสวรรค์ เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา ท่านคิดว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างไร?
4. เดียวนี้พระเยซูทรงอยู่ที่ไหน?
5. พระองค์กำลังทรงทำอะไร?

คำอธิษฐาน

พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ประทับอยู่ในสวรรค์ กำลังเฝ้าดูพวกข้าพเจ้าอยู่ โปรดสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งกำลังทูลขอพระองค์ในขณะนี้ ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายมากมาย และวันหนึ่งข้าพเจ้าจะไปอาศัยอยู่กับพระองค์ ในสวรรค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์ ขณะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังคอยเวลานั้นอยู่โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดำรงชีวิต ในวิถีทางที่พระองค์ทรงพอพระทัยเสมอ ทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ

มีสหายเลิศคือพระเยซู

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 186)

มีสหายเลิศคือพระเยซู
ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา
มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า
จงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า
เหตุไฉนเรากลัวพระเจ้าบ่อย
ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ
เพราะการไหว้วอน เราได้ทอดอ
ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช

บทที่ 11 พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก

สักวันหนึ่ง เราไม่ทราบว่าจะเมื่อไร อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ พระเยซูเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ ช่วงเป็นวันพิเศษอะไรเช่นนั้น ในที่สุด เราก็จะได้เห็นองค์พระเยซูเจ้าของเรา พระองค์ก็ได้บอกเราว่าจะเสด็จมาเมื่อไร เพราะพระองค์ทรงต้องการให้เราเตรียมพร้อม คอยต้อนรับพระองค์อยู่ตลอดเวลา พระองค์ประสงค์ให้เราคอยทำพระองค์และทำสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าพระองค์ทรงบอกให้เรา รู้กำหนดวันเดือนปี ที่พระองค์จะเสด็จมา เราคงไม่ตระหนักว่า เราจะต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างดี ๆ ทุกวัน เราอาจจะคอยจนถึงวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จกลับมา แล้วจึงจะหันมาดำเนินชีวิตอย่างที่ถูกต้องที่ควร ซึ่งก็จะสายไปเสียแล้ว เพราะเราไม่เคยปฏิบัติเป็นประจำวัน

ดังนั้นพระเยซูจึงไม่บอกให้รู้ตัวว่า พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไร เราไม่รู้อะไรมากนัก เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์ พระเจ้าได้บอกเราถึงสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้แล้วพระคัมภีร์ได้บอกเราให้รู้พอ ที่เราจะเข้าใจถึงสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง สิ่งสำคัญนั้นคือพระองค์จะเสด็จกลับมาพาเราไปอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์ พระคัมภีร์บอกเราอีกด้วยว่า จะมีสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ จะถูกไฟเผาผลาญหมดสิ้น และพระเจ้าจะทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่ สดชื่นและสวยงาม เพราะว่าจะไม่มีความเศร้าใจ หรือความพิศบาป หรือความทุกข์โศกเลย

เด็กชายสองคนกำลังพูดกันถึงเรื่องพระเยซูจะเสด็จมาอีก คนหนึ่งพูดว่า “เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรหนอ เป็นต้นว่า ที่บนถนนหลวงหากรถ ยังแล่นต่อไปหลังจากที่พระคริสต์ทรงรับคนในรถ ขึ้นสวรรค์แล้ว รถหลายคันคงจะชนกันพังไปหมด”

“ฉันก็กำลังคิดเหมือนกันว่า สภาพของขบวนรถไฟที่กำลังแล่นจะเป็นอย่างไร” เด็กอีกคนหนึ่งคิดขึ้น

“นึกถึงเครื่องบินซี” เด็กชายคนแรกพูด แล้วเด็กคนที่สองพูดอย่างเฉียบแหลมว่า

“ฉันคิดว่า เราไม่ควรคิดว่า จะเกิดอะไรขึ้น แต่ควรคิดว่า เราควรมีชีวิตอยู่อย่างไรเพื่อพระเยซู จะดีกว่า”

เด็กชายคนนั้นพูดถูกต้องทีเดียว

ท่านอยากเห็นพระเยซูหรือ? ท่านอยากจะทำมิสซึสลง นมัสการและขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงประทานชีวิตเพื่อท่านหรือ?

วันนี้อาจจะเป็นโอกาสของท่านก็ได้ เพราะบางทีวันนี้พระองค์อาจจะเสด็จกลับมา รับท่านไปอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ่าน

1 เรสะโลนิกา 4:13-18

1 เรสะโลนิกา 5: 1-6

คำถาม

1. พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกเมื่อไร?
2. เหตุใด การที่เราคิดว่า พระเยซูอาจจะเสด็จกลับมาในวันนี้ จึงช่วยให้เราทำแต่ในสิ่งที่ดี?

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระเยซูเจ้า ที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายระลึกถึงพระองค์ทุกวัน และเตรียมพร้อมที่ต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อามิน

เพลงนมัสการ

“จะเสด็จมาอีกที”

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 111)

ผู้เดินทางเหนื่อย จงเงยหน้าขึ้นเถิด

พระคริสต์จวนมา เวลาจวนสว่าง

สมัยมัวมืด กำลังจะผ่านไป

ให้เราเตรียมตัวพร้อม องค์พระคริสต์เสด็จมา

ร้องรับ

จะเสด็จมาอีกที คือพระเยซูองค์นี้

พระองค์จะเสด็จมา แม้โลกหันหน้าหนี

จะเสด็จมาอีกที จะเสด็จมาอีกที

ด้วยฤทธิ์สง่าราศี จะเสด็จมาอีกที

บทที่ 12 จดหมายจากพระเจ้า

สมมุติว่าบิดามารดาของท่านเป็นมิชชันนารี ประจำอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเป็นระยะทางไกลมาก บิดามารดาของท่านจะพูดกับท่านได้หรือไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะระยะทางไกลเกินกว่าที่ท่านจะได้ยินเสียง หรือเห็นบิดามารดาของท่านได้ แต่ว่ามีทางหนึ่งซึ่งท่านสามารถรู้ได้ว่า บิดามารดาของท่านต้องการให้ท่านทำอะไร นั่นคือโดยการเขียนจดหมาย นั่นเป็นวิธีที่บิดามารดาของท่านจะพูดกับท่าน และบอกความประสงค์ให้ท่านทราบ

สมมุติว่าพระเจ้าประสงค์จะพูดกับท่าน ถ้าพระองค์เสด็จมาให้ท่านเห็นพระองค์ ท่านก็จะทนต่อพระรัศมีสุกใสของพระองค์ไม่ได้ แต่ว่ามีทางหนึ่งที่จะตรัสกับท่านได้ พระองค์ได้ส่งจดหมายยามมาให้ท่านแล้ว เพื่อว่าท่านจะได้รู้ว่าพระองค์ประสงค์ให้ท่านทำอะไร จดหมายของพระองค์คือพระคัมภีร์ ซึ่งกล่าวถึงหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า และพระราชกิจของพระองค์ เกี่ยวกับตัวท่านเอง และสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านปฏิบัติ ท่านเคยอ่านจดหมายของพระองค์หรือไม่?

พระเจ้าไม่ได้เขียนจดหมายด้วยดินสอ หรือปากกาหมึกซึม อย่างที่เธอใช้เขียน และก็มีได้ใช้พิมพ์ดีด แทนที่จะทำเช่นนั้น พระองค์ได้เลือกคนสี่สิบคนซึ่งรักพระองค์และคลั่งใคล้จิตใจของพระเจ้าให้เขียนพระธรรมเล่มต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ บางทีพระเจ้าทรงโปรดให้เขาเห็นนิมิต หรือให้เขาเห็นภาพของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะบังเกิดขึ้น แล้วเขาก็เขียนตามที่เขาเห็น บางทีเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขากำลังช่วยเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์เขารู้แต่เพียงว่า พระเจ้าตรัสสั่งให้เขาเขียนบันทึกลงตามที่เขาได้เห็น และเขาก็ทำตามที่พระองค์สั่ง แต่พระเจ้าทรงทราบ ว่าเรื่องราวที่เขาเขียนไว้แล้วนั้นจะถูกเก็บรักษาไว้ และในที่สุดก็ได้พิมพ์ออกเป็นพระคริสตธรรมคัมภีร์

บางครั้งบุคคลดังกล่าวนี้ ก็เขียนถึงความรักที่เขามีต่อพระเจ้า และความคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดคือผู้หนึ่งที่ร่วมเขียนพระธรรมเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ พระองค์ได้เขียนพระธรรมสดุดี หรือเรียกว่า บทเพลงสรรเสริญ

ผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ครอบครัวและมิตรสหายของเขา ในกาลเวลาที่ต่างกัน พระเจ้าได้คลอใจให้เขาเขียนข้อความเหล่านั้น และพระองค์คอยระวังไม่ให้เขาเขียนผิดพลาด

ท่านทราบไหมว่า การเขียนพระคัมภีร์กินเวลานานเท่าไร นานกว่า 1500 ปี ในปีหนึ่งพระเจ้าจะบอกชายคนหนึ่งให้เขียนตอนหนึ่งของพระคัมภีร์ และบางทีอาจเป็นเวลาต่อมาอีกร้อยปี พระเจ้าจึงทรงบอกให้ชายอีกคนหนึ่งเขียนขึ้นอีกตอนหนึ่ง และบางทีก็ให้ชายสองคนเขียนพระคัมภีร์คนละตอนในเวลาเดียวกัน เป็นเช่นนี้ต่อ ๆ กันมาจนสำเร็จเป็นพระคริสตธรรมคัมภีร์

คนเหล่านี้เขียนผิดพลาดไปบ้างหรือ? เปล่า ไม่ผิดพระเจ้าทรงคอยระวังไม่ให้เขาเขียนผิดพลาด พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตาต่อเรามาก ในการที่ประทานจดหมายนี้ให้แก่เรา เพื่อเราจะได้รับรู้ถึง สวรรค์และพระเยซูเจ้า และความรักของพระองค์ซึ่งมีต่อเรา

แต่ท่านจะรู้สึกอย่างไร ถ้าท่านเขียนจดหมายถึงผู้หนึ่ง ซึ่งผู้นั้นไม่ยอมอ่านจดหมายของท่านเลย ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงรู้สึกเสียใจมาก และข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าคงรู้สึกโทมนัสพระทัยเช่นเดียวกัน ถ้าท่านไม่อ่านจดหมายของพระองค์ ฉะนั้นจึงเป็นการสำคัญมากสำหรับท่านที่จะอ่านจดหมายของพระเจ้า หรือให้ผู้อื่นอ่านให้ฟังเพื่อท่านจะได้ทราบว่า พระคัมภีร์กล่าวถึงอะไรบ้าง ท่านอาจจะไม่เข้าใจข้อความที่พระเจ้าตรัสทั้งหมด แต่ท่านย่อมจะเข้าใจได้ในขณะนี้ และจะเข้าใจมากขึ้น เมื่อท่านเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่

สินีกำลังเฝ้าดูคุณแม่อ่านพระคัมภีร์

“คุณแม่คะ” เธอพูด “ทำไมคุณแม่จึงชอบอ่านพระคัมภีร์นักเล่าคะ” คุณแม่ยิ้มกับสินีแล้วพูดว่า “สินีทำไมหนูจึงคิมน้ำนมมาก ๆ และกินข้าวบ่อย ๆ” “หนูต้องรับประทานคะ คุณแม่” สินีตอบ “เพราะว่าหนูหิวมาก ถ้าหนูไม่รับประทานข้าว และถ้าหนูไม่รับประทานอาหารเลย หนูก็ต้องตาย”

“จริงซี” มารดาพูด “แต่เรามีอีกอย่างที่จะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ ภายในร่างกายของเรามีจิตวิญญาณ จิตวิญญาณก็ต้องการอาหารด้วย”

“โอ หนูเข้าใจแล้วคะ” สินีพูด “เราต้องอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกวันเพื่อให้ได้อาหารสำหรับหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ เช่นเดียวกับที่เรารับประทานอาหารและดื่มน้ำ เพื่อบำรุงเลี้ยงกายให้มีชีวิตอยู่”

“ถูกแล้ว” คุณแม่พูด “และถ้าพรุ่งนี้เช้าหนูไม่กินข้าว และเวลาเย็นก็ไม่กิน หนูรู้ไหมว่าแม่จะคิดอย่างไรบ้าง?”

“คุณแม่ก็คิดว่าหนูป่วยนะซีคะ” สินีตอบ

“แม่ต้องคิดอย่างนั้นแน่” มารดาของสินีพูด “และเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเจ็บป่วยฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เมื่อเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้า หนังสือเล่มอื่นจะช่วยให้ความคิดเห็นของเราเจริญขึ้น แต่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของเราได้”

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ่าน

2 ทิโมธี 3: 14-17 และ

2 ทิโมธี 5: 1,2

คำถาม

1. มีวิธีใดบ้างที่จะบอกอะไรแก่คนอื่นโดยไม่พูดกับเขาโดยตรง?
2. พระเจ้าทรงเลือกหาทาง ที่จะให้เราฟังพระกิตติคุณของพระองค์โดยวิธีใด?
3. การเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นกินเวลานานเท่าใด?
4. ถ้าเราไม่อ่านจดหมายของพระเจ้า จะมีผลแตกต่างอะไรบ้างหรือไม่?

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาเจ้า แห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ สำหรับจดหมายของพระองค์ ที่ประทานให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย คือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ปฏิบัติตามที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้ ขอให้พระวจนะของพระองค์เป็นแสงสว่างส่องเท่าข้าพเจ้าทั้งหลาย และเป็นตะเกียงส่องทางให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทูลขอในพระนามของพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 28)

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา ขององค์พระคริสต์
ข้าจะสรรเสริญพระองค์เสมอเป็นนิตย์
สรรเสริญยกย่องพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์
ยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า

ร้องรับ

เชื่อถือ เชื่อถือ
เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า ผู้ช่วยเรา
เชื่อถือ เชื่อถือ
เราเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า

บทที่ 13 จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่เชื่อพระคัมภีร์

การอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรานักหรือ การปฏิบัติตามคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรานักหรือ? ถูกแล้ว สำคัญต่อเรามาก แต่ท่านทราบไหมว่า มีคนที่เขาคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์และเชื่อฟังเลย เขาคิดว่าเขาหาทางออกได้โดยตนเองตามที่เขารู้ จำเป็นต้องรู้ เขาไม่เข้าใจว่าการเพียงแต่คิดนึกถึงพระองค์เท่านั้น เขาจะหาทางเข้าถึงพระเจ้าได้น้อยเหลือเกิน

ท่านคิดว่าถ้าเขาไม่อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ เขาจะรู้หรือว่า พระเจ้าทรงเกลียดความบาปของเขาเพียงใดเขาจะรู้ไหมว่า พระเยซูได้ทรงตายเพื่อไถ่ความผิดบาปของเขา หากว่าเขาไม่อ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์แน่ละ อาจมีผู้อื่นหรือเล่าให้ฟัง แต่เขาจะพบสิ่งเหล่านี้ได้จากพระคัมภีร์เท่านั้น

แน่ทีเดียว เพียงแต่พิจารณา ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ เราก็อ้างถึงพระเจ้าได้ เพราะมันสำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงมหัศจรรย์เพียงใด ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลาย บอกให้เราทราบถึงฤทธานุภาพและพระสง่าราศีของพระองค์ แต่เราไม่อาจทราบได้ว่า พระองค์ทรงรักเราเพียงใด นอกจากจะอ่านจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้น

เราต้องอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างรอบคอบตลอดทั้งเล่ม และเชื่อฟังทุกคำที่เขียนไว้เพื่อเรา เราจำเป็นต้องสังเกตขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ว่า ข้อความบางตอนได้เขียนไว้สำหรับมนุษย์ในสมัยก่อนโน้น เช่นบางตอนได้เขียนไว้ว่าเพื่อเตือนลูกหลานอิสราเอลเกี่ยวกับแท่นบูชาและการสักการบูชา หรือฆ่าวัวหรือสัตว์อื่น ๆ ถวายบูชา ถ้าเขาถวายสิ่งเหล่านี้ พระเจ้าก็ทรงยกโทษความผิดบาปของเขาทั้งสิ้น ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องถวายบูชาสัตว์เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าได้พลีชีวิตของพระองค์เพื่อเราแล้ว โดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เราไม่ต้องถวายบูชาอย่างอื่นอีก แม้ว่าทุกวันนี้เราจะไม่ต้องปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็นับว่ายังมีประโยชน์มากและสำคัญมากที่จะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ เพราะว่าเป็นการบอกให้เราเข้าใจอย่างดีถึงแผนการของพระเจ้าและความรักของพระองค์ และเรื่องราวของพระเยซู ดังนั้นพระคัมภีร์ทุกตอนจึงสำคัญต่อเราในการที่จะอ่านและศึกษา

และพระวิญญาณบริสุทธิ์เอง จะเป็นผู้ทรงช่วยให้ท่านเข้าใจข้อความในพระคัมภีร์เมื่อท่านอ่าน ถ้าท่านลำบากใจเพราะไม่เข้าใจ จงอธิษฐานและทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยท่าน

พระคัมภีร์เป็นความจริงทั้งหมด และเราจำเป็นต้องสังเกตว่า เราควรจะเรียนรู้อะไร จากตอนที่เรารับประทานแต่ละวัน

แต่อีกนัยหนึ่งเราต้องรอบคอบ เราไม่ควรอ่าน พระคัมภีร์บางตอนและคิดว่า “โอ แน่นอน นั่นไม่ได้เขียนไว้เพื่อฉัน ยกที่จะปฏิบัติได้ เรื่องนี้เหมาะสำหรับคนอื่นเท่านั้นฉันไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังเลย” ข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นได้เขียนไว้สำหรับท่าน จงเชื่อฟังเถิด ไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของท่านที่จะเชื่อฟังพระเจ้า และทำตามที่พระองค์ทรงบอกไว้ในพระคัมภีร์ ท่านต้องรอบคอบ ไม่คิดว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสิ่งต่างๆ โดยไม่มีเป้าหมาย และต้องระมัดระวังที่จะไม่ปฏิเสธสิ่งใดตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เลย เราไม่ควรเพิ่มเพิ่มอะไรเลยในพระคัมภีร์ หรือตัดข้อความออกเสียแม้แต่ตอนเดียว

มีหญิงยากจนคนหนึ่ง ซึ่งขายผลไม้และผักต่าง ๆ นางเป็นคริสเตียนและรักพระคัมภีร์มาก นางนั่งที่แผงลอยคอกขายผลไม้และผักให้ผู้ที่มาซื้อ ขณะที่กำลังนั่งคอกอยู่นั้นนางก็อ่านพระคัมภีร์ วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งพูดกับนางว่า “นั่นคุณกำลังอ่านหนังสืออะไรนะ”

“พระวาระของพระเจ้า” นางตอบ

“พระวาระของพระเจ้ารี ใครบอกคุณเล่า?”

“พระองค์เองทรงบอกแก่ดิฉัน”

“เธอเคยพูดกับพระองค์หรือ? เธอจะพิสูจน์ได้ไหม?”

หญิงยากจนนางนั้นรู้สึกประหม่า ไม่คุ้นเคยกับการพูดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ แต่ในที่สุดนางก็เงยหน้าขึ้นพูดว่า “คุณจะพิสูจน์ให้ดิฉันได้ไหมว่า มีดวงอาทิตย์ขึ้นในท้องฟ้า?”

“แน่นอนทีเดียว” เขาพูด “ข้อพิสูจน์ที่ง่ายที่สุดก็คือ ดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่ผม และผมเห็นแสงสว่างได้”

“เช่นเดียวกับดิฉัน” หญิงผู้นั้นตอบด้วยความยินดี “ข้อพิสูจน์ที่ว่าพระคัมภีร์เป็นพระวาระของพระเจ้า ก็คือพระคัมภีร์ทำ ความอบอุ่นและความยินดีเข้ามาจิตวิญญาณของดิฉัน”

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ่าน

สดุดี 119: 9-16

คำถาม

1. แม้ว่าเราไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลย แต่เราก็คงพอจะรู้บางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าได้ สิ่งเหล่านั้นคืออะไร?
2. เรื่องราวที่สำคัญยิ่งเกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า เราจะไม่สามารถรู้ได้ โดยทางอื่นนอกจากการ อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ นั่นคืออะไร?
3. เราควรเชื่อฟังพระคัมภีร์บางตอน ที่บอกเราว่าให้มาสัตวสักการบูชา เมื่อเราทำผิดบาปหรือไม่ ทำไมเราจึงต้องทำอย่างนั้น?

4. เหตุใดการอ่านพระธรรมที่ว่าด้วยเรื่องราวเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

คำอธิษฐาน

พระเยซูเจ้าที่รัก ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เป็นอันมาก สำหรับพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์คือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ขอบพระคุณพระองค์ที่สอนข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ถึงความผิดบาปของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้อ่านและเชื่อฟังพระคัมภีร์ทุกวัน ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

เพลงนมัสการ

พระคำโอวาทพระเจ้า เป็นหนังสือสำหรับเรา

เป็นเรื่องความจริง ชี้ทางความรอด

พระคำโอวาทพระเจ้า

“พระธรรมคัมภีร์บริสุทธิ์”

(เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน หน้า 261)

พระธรรมคัมภีร์บริสุทธิ์

เป็นสมบัติประเสริฐวิสุทธิ

แจ้งที่มาของข้าแหล่งใด

แจ้งให้รู้ข้าเป็นอะไร

พิมพ์ที่โรงพิมพ์เฟื่องอักษร เลขที่ 162/13-15 ถนนบำรุงเมือง พระนคร
นายศรสิทธิ์ พิพิธรังษี ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2515 โทร.219603

แผนการของพระเจ้าเล่ม ๒

อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านจะเข้าใจว่าพระเจ้าคือผู้ใด? ทำไมพระองค์จึงสร้างเราขึ้นมา? พญามารคือผู้ใด? ความผิดบาปเกิดขึ้นได้อย่างไร? ฯลฯ

แผนการของพระเจ้า เล่ม ๑ เป็นหนังสืออธิบายหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างย่อ ๆ มีอุทาหรณ์มากมาย ช่วยให้เข้าใจง่าย

แผนการของพระเจ้า เล่ม ๑ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม พิมพ์เป็นสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ราคา ๓.๐๐ บาท

สั่งซื้อได้ที่ กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

๒๘/๒ ซอยประชาอุทิศ ถนนปฎิพัทธ์

นครหลวงฯ,๔

A509A